



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 ธันวาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. พร้อมจนท.กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ที่ตรวจการเตรียมความพร้อมดูแลผู้เข้าร่วมงาน 'มหกรรมผ้าไหม' ครั้งที่ 10 ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของ สร. ซึ่งจะมีมีนายกา เป็นประธานเปิดงานวันที่ 6 ธ.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป แถลงความคืบหน้าการสอบสวนโรคและการปิดสถานที่ต่าง ๆ ว่า แนวทางพิจารณาปิดสถานประกอบการหรือสถานศึกษา คือ 1.หากพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ให้ปิดห้องเรียนหรือแผนกนั้น 3 วันเพื่อทำความสะอาด 2.หากพบผู้ป่วยมากกว่า 1 ห้องเรียนหรือแผนก ให้ปิดชั้นหรือแผนกนั้น ทำความสะอาด 3 วัน และดูสถานการณ์สอบสวนโรคเพิ่มเติม ส่วนสถานที่ที่ไม่พบผู้ป่วยไม่ต้องปิด เนื่องจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำไม่ถือว่าเป็นผู้ป่วย ไม่มีโอกาสแพร่เชื้อ แต่ต้องนำตัวเข้ากักตัวสังเกตอาการ และอาจทำความสะอาดเพิ่มเติมได้ กรณีการจัดงาน Mountain Music Festival เดือน ธ.ค. นั้น ต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง ตรวจสอบคัดกรอง มีการสแกนแอปฯ ไทยชนะตามข้อแนะนำของ สร. หรือจะมีการมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจได้ ส่วนประชาชนที่เข้าร่วมงาน ขอให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และอย่าสัมผัสแกนไทยชนะ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัญหาหนึ่งในการสอบสวนโรค คือผู้ป่วยปกปิดข้อมูล ทำให้การสอบสวนโรคคลาดเคลื่อน ดังนั้น ขอให้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตามความจริง เพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว หากไม่ร่วมกันสวมหน้ากากอนามัยและยังมีการปกปิดข้อมูล จะทำให้การควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากลำบาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันว่า ประชาชนสามารถเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ เชียงราย ได้ หากไม่ได้ไปในพื้นที่เสี่ยงและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก็ต้องกักตัว สถานประกอบการ โรงเรียน ห้างร้านต่างๆ ถ้าไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ ไม่จำเป็นต้องปิด แต่ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของ สร. ส่วนโรงแรม สนามบิน รพ. ขอให้เคร่งครัดการควบคุมโรค

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์ บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nation weekend, springnews, tnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook)

-ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 4 ธ.ค. มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 14 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าพักใน SQ 13 ราย ได้แก่ ยูเครน 1 ราย เนปาล 1 ราย เนเธอร์แลนด์ 1 ราย สาธารณรัฐเช็ก 1 ราย นอร์เวย์ 1 ราย เยอรมนี 2 ราย สหรัฐอเมริกา 3 ราย และเมียนมา 3 ราย ส่วนอีก 1 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ จาก จ.เชียงราย เป็นชาย มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหญิง จ.พะเยา ที่กลับจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วย 1 ราย เป็นหญิง อายุ 51 ปี เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ จ.สิงห์บุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนโรค ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 4,053 ราย รักษาหายเพิ่ม 7 ราย รวมรักษาหายแล้ว 3,839 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 154 ราย เสียชีวิตสะสมคงเดิม 60 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กำชับให้ มท. และ สร. เพิ่มความเข้มงวด โดยเฉพาะพื้นที่ติดชายแดน เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ให้ อสม.ลงพื้นที่เพื่อดูข้อมูล ตรวจสอบขยายผล โดยเฉพาะกรณีมีคนแปลกหน้าเข้าพื้นที่ ให้ขอความร่วมมือกับประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกอำเภอ ในการตรวจสอบและให้ข้อมูล ขณะที่ ศบค.ศบค. จะประชุมเร็วๆ นี้ ซึ่งหากจะต้องออกข้อกำหนดใดๆ ที่มีการผ่อนคลายเป็นแล้ว จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องการลดจำนวนคนที่มารวมตัวกันในกิจกรรมด้านต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, คมชัดลึก, posttoday, mcot, bangkokbiznews

-นายวิชณุ เครื่องงาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หากจะประกาศห้ามชุมนุมอีกก็สามารถทำได้ แต่ปัจจุบันไม่ได้มีการประกาศห้ามชุมนุม เพราะยังไม่มีเหตุจำเป็น ส่วนกรณีพบผู้ติดเชื้อจากการชมคอนเสิร์ตทางจังหวัดภาคเหนือ ต้องให้ ศบค.ชุดเล็กเป็นผู้พิจารณาว่าจะกำหนดมาตรการเฉพาะภาคเหนือ หรือจะขยายมาถึงกทม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, มติชน

-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ตชด. ตม. ที่มีเขตพื้นที่ติดแนวชายแดน ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและทหาร สกัดการลักลอบเข้าชายแดนตามช่องทางธรรมชาติ โดยเฉพาะเชียงรายและเชียงใหม่ พร้อมทั้งสถานประกอบการ และสืบสวนสอบสวนขบวนการ

ประเด็นข่าว

ลึกลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, innnews

-โฆษก กอ.รมน. กำชับ กอ.รมน.ภาค และกอ.รมน.จังหวัด บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงในการสกัดกั้นการนำเชื้อจากต่างประเทศด้วยอย่างเข้มงวด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจความเห็นประชาชน เรื่องทางแก้วิกฤตโควิดระบอบ พบประชาชนร้อยละ 96.2 วิตกกังวลจะเกิดการแพร่ระบาดในรอบใหม่ และร้อยละ 96.5 ระบุว่าแนวทางป้องกันโควิด 19 ระบอบรอบใหม่ คือ ทุกคนต้องมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม ช่วยกันป้องกัน แก้ไข ไม่ซ้ำเติมวิกฤตโควิด 19 ไม่ซ้ำเติมความทุกข์ของราษฎร ร้อยละ 88.6 พอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุดต่อการทำงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด 19 ที่ผ่านมา และร้อยละ 91.8 พอใจต่อการทำงานของ สธ. บุคลากรการแพทย์ อสม. และอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, innnews

-สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการฯ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค และเครือข่ายภาคการศึกษาด้านไมซ์ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม DMC และ IVA สร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการติดตาม ควบคุม และประเมินผลด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับนักเดินทางต่างชาติ เพื่อป้องกันโควิด 19 รองรับธุรกิจไมซ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-โฆษก สตม. เผย มีคนไทยในเมียนมาประสงค์เดินทางกลับเข้าประเทศ อย่างน้อย 50-60 คน ภายใน 1-2 วันนี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า

-ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ ตั้งด่าน 3 จุด คัดกรองเข้มโควิด 19 ป้องกันกระทบเศรษฐกิจท่องเที่ยวเขาค้อ ยืนยันในพื้นที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารับการรักษา ทั้งนี้ วันที่ 6 ธ.ค. จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ Overcoat Music Festival ครั้งที่ 11 ที่ อ.เขาค้อ ซึ่งจะมีผู้ชมเดินทางมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดไม่สามารถส่งยกเลิกได้เพราะจัดในพื้นที่เอกชน แต่ได้กำชับผู้จัดให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด

ประเด็นผลกระทบ

1.ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 1 ราย ที่ จ.สิงห์บุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สปริงนิวส์, บ้านเมือง, ข่าวหุ้น, กรุงเทพธุรกิจ, thaipbs, sanook, newtv, js100, workpointtoday, thebangkokinsight)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงกรณีหญิงวัย 51 ปี ที่ จ.สิงห์บุรี ติดเชื้อโควิด 19 ว่า เป็นเรื่องจริง โดยเบื้องต้นพบว่าเดินทางมาจาก จ.เชียงราย ไปร่วมงานสังข์ปาร์ค และเดินทางเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า โดยผู้ป่วยรายนี้ระบุว่าไม่ได้มีการเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งหากข้อมูลเป็นจริงจะนับว่าเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ต้องรอการสอบสวนโรคที่ชัดเจนอีกครั้ง

2.ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อในประเทศ 1 ราย จ.เชียงราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สำนักข่าวอินโฟเควส, thaipbs

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป รายงานความคืบหน้าการสอบสวนโรค กรณีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศ 1 ราย ที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า เป็นชายไทย อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิง อาศัยที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ให้ข้อมูลว่าไม่ได้เดินทางกลับมาจากประเทศเมียนมา โดย 28 พ.ย. พบกับผู้ป่วยโควิด 19 ที่เป็นหญิงไทย รับประทานอาหารและนอนเตียงร่วมกัน แล้วไปทำงานที่ร้านอาหาร 8080 Cafe จ.เชียงราย ต่อมา 29 พ.ย. ไปเที่ยวงานฟาร์มเฟสฯ ที่สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย ร่วมกับเพื่อนอีก 3 ราย และไปร้านอาหาร กิ่งผับ Library ต่อมา 30 พ.ย. ไปตลาด Expo หน้าร้านศิริบงกช และ 1 ธ.ค. โดยสารรถกรีนบัส เชียงใหม่-เชียงราย นั่งแถวที่ 5 เพื่อเดินทางกลับ จ.เชียงราย โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และไปทำงานที่ร้าน 8080 Cafe ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 2 ธ.ค.

3.ประกาศแจ้งกลุ่มเสี่ยงรายงานตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, เดลินิวส์, สำนักข่าวอินโฟเควส, nationtv, newtv

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป เผย กรณีพบหญิงไทยที่ลึกลอบข้ามแดนมาจากท่าซี้เหล็ก 10 ราย ติดเชื้อโควิด 19 สธ.ขอแจ้งประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่ติดโควิด ดังนี้ 1) ขอให้ประชาชนที่ไปร่วมงาน Farm fest สิงห์ปาร์ค อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 29 พ.ย. เวลา 19.30 -23.00 น. และเที่ยวในบริเวณงาน โดยเฉพาะโซนลานเป็นร์ หน้าเวที และห้องน้ำ ให้สังเกตอาการ สวมหน้ากาก หลีกเลี่ยงที่ชุมชน และขอให้ติดต่อผู้จัดสิงห์ปาร์ค หรือ สสจ.ที่อาศัยอยู่ เพื่อขอคำแนะนำและนัดสถานที่ตรวจหาเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 2) ผู้ที่ลงทะเบียนไทยชนะ และได้รับข้อความจากไทยชนะแจ้งให้ติดต่อผู้จัดสิงห์ปาร์ค หรือ สสจ. ที่ท่านอาศัยอยู่ ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. และ 3) ผู้โดยสารเที่ยวบิน DD8717 (สายการบินนกแอร์) วันที่ 28 พ.ย. เวลา 13.40 น. เที่ยวบิน SL533 (สายการบิน Thai Lion Air) วันที่ 29 พ.ย. เวลา 10.40 น.

4.ชี้แจงกรณีชายกำแพงเพชรติดโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย กรณีพบชายวัย 49 ปี จ.กำแพงเพชร ติดเชื้อโควิด 19 ขณะตรวจร่างกายเพื่อเดินทางกลับทำงานต่างประเทศ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้ว ชายคนนี้ทำงานที่ประเทศอุซเบกิสถาน เมื่อเดินทางกลับไทยได้เข้ากักตัวใน SQ จนครบ 14 วัน ตรวจไม่พบการติดเชื้อ จึงเดินทางกลับบ้าน จ.กำแพงเพชร เมื่อจะเดินทางกลับทำงานต่างประเทศอีกครั้งจึงไปตรวจร่างกายที่รพ. พบว่า มีเชื้อโควิด 19 แต่มีเชื้อน้อยและมีภูมิคุ้มกัน คาดว่าน่าจะติดเชื้อมานานแล้ว จึงกักตัวในรพ. ดังนั้น สถานที่ต่างๆ ใน จ.กำแพงเพชร ไม่จำเป็นต้องปิดให้บริการ

ประเด็นข่าว

5. ลักลอบเข้าเมือง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง จ.สุพรรณบุรี พร้อมตำรวจ สก.บางปลาหมอ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมตรวจคัดกรองบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ทราบชื่อ นายอารี จอเอ้ อายุ 45 ปี สัญชาติเมียนมา ลอบหนีเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติจากอ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก่อนเฝ้าระวังการกักตัวแล้ว

ความคืบหน้าของจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด

จ.เชียงราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

-นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผวจ.เชียงราย นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย และ นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ประชุมคณะกรรมการสกัดกั้นโรคไวรัสโควิด 19 เพื่อสรุปสถานการณ์และกำหนดการปฏิบัติ นอกจากนี้ได้นำรถเก็บตัวอย่างชีววินิจฉัยพระราชทานไปให้บริการแก่พนักงานของสิงห์ปาร์ค 360 คน สำหรับสถานการณ์ในเชียงราย พบติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นหญิงอายุ 20 ปี ทั้งคู่ ปัจจุบันถูกส่งตัวไปรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ไม่มีไหม้ไลน์เพราะตรวจพบที่ด่านพรมแดน

จ.เชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-กองทัพไทย สำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมกับ รพ.ลานนา ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ค้นหากลุ่มเสี่ยง ป้องกันการระบาดระลอก 2

จ.พิจิตร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, แนวหน้า, nationtv

-ผลตรวจเชื้อโควิด 19 ผู้ใกล้ชิดหญิงพิจิตรลักลอบมาจากท่าซึ้งเหล็ก เป็นลบ 4 ราย อีก 5 รายรอผล ส่วนกลุ่มเสี่ยงสูง 580 ราย ผลเป็นลบ 36 ราย ที่เหลือรอผล สั่งปิด 2 สถานบันเทิง 14 วัน

จ.อ่างทอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, แนวหน้า, infoquest, mthai

-ที่โรงงานแห่งหนึ่งใน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง หลังพบว่ามียุคคลเดินทางเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 จาก จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องได้ทำการเข้าตรวจคัดกรองพนักงาน สอบสวนโรค ค้นหาผู้สัมผัส และนำผู้เสี่ยงไปทำการตรวจที่รพ.สิงห์บุรี

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (Nationtv, kaohoon, บ้านเมือง, แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, 77ข่าวเด็ด, newtv, posttoday, xinhua, infoquest, js.100, Xinhua, bangkokbiznews, positioningmag)

-**สหรัฐฯ** นายบิล คลินตัน นายจอร์จ ดับเบิลยู บุช และนายบารัค โอบามา อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตกลงจะฉีดวัคซีนต้านไวรัสพร้อมให้มีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชาวอเมริกัน ส่วนนายกฯ นครนิวยอร์ก คาดจะได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็วที่สุดในวันที่ 15 ธ.ค. โดยฉีดให้แรงงานบริการสุขภาพและผู้พักอาศัยในบ้านพักชราเป็นกลุ่มแรก

-**อาร์เจนตินา** วางแผนฉีดวัคซีนให้ประชาชน 300,000 คน ก่อนสิ้นปี 2563 โดยลงนามสัญญากับรัสเซียในสัปดาห์นี้ เพื่อรับวัคซีนสปุตนิก 5 ที่รัสเซียพัฒนาขึ้น

-**อังกฤษ** นายกฯ ประกาศอนุมัติวัคซีนที่ บ.ไฟเซอร์ ประเทศสหรัฐฯ พัฒนาร่วมกับบ.ไบออนเทค ประเทศเยอรมนี โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนทั่วประเทศตั้งแต่สัปดาห์หน้า

-**ฝรั่งเศส** นายวาเลรี ฌิสการ์ แดสแตง อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส วัย 94 ปี เสียชีวิตจากโควิด 19

-**ออสเตรเลีย** ประเมินว่า การฉีดวัคซีนภายในประเทศจะเริ่มประมาณเดือนมี.ค. กลุ่มแรกคือบุคลากรการแพทย์ ตามด้วยผู้สูงอายุ และเด็กจะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มสุดท้าย

-**รัสเซีย** ประธานาธิบดีประกาศฉีดวัคซีนสปุตนิก 5 แก่ประชาชนทั่วประเทศตั้งแต่สัปดาห์หน้า เริ่มจากบุคลากรการแพทย์และครูในกรุงมอสโก

-**จีน** ตั้งเป้าผลิตวัคซีนให้ได้ 610 ล้านโดสต่อปี ภายในสิ้นปีนี้

-**องค์การตำรวจสากล** เตือนสำนักงานตำรวจ 194 ชาติสมาชิก หลังพบเบาะแสขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติผลิตวัคซีนปลอมออกจำหน่าย และวางแผนแฝงตัวเข้าไปองค์การต่างๆ เพื่อขโมยวัคซีนของจริง พร้อมขอให้สำนักงานตำรวจทั่วโลกประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในประเทศตัวเอง

-**เมียนมา** คักยภาพในการรองรับผู้ป่วยใกล้เกินขีดความสามารถเนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดเชื้อกว่า 1,000 ราย ขณะที่ทางการเมืองมณฑลยะลาออกคำสั่งให้ประชาชนเกือบ 2 ล้านคนอยู่บ้านตั้งแต่ 5-18 ธ.ค. เพื่อสกัดการแพร่ระบาด

-**อิตาลี** ทางการประกาศจำกัดการเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลคริสต์มาส ห้ามการเดินทางระหว่างแคว้นต่างๆ ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 2563 - 6 ม.ค. 2564 และวันที่ 25 ธ.ค. ถึงวันขึ้นปีใหม่ ห้ามประชาชนเดินทางออกจากเมืองของตน ผู้เดินทางเข้าอิตาลีจากต่างประเทศ จะต้องกักตัว 10 วัน

-**สเปน** รมว.สธ. ประกาศจำกัดการสังสรรค์ในหมู่สมาชิกครอบครัวไม่เกิน 10 คนในช่วงคริสต์มาส

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 66,195,284 ราย ผู้เสียชีวิต 1,523,359 ราย รักษาหายแล้ว 45,782,778 คน สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 14,759,739 ราย ตามด้วยอินเดีย 9,607,632 ราย บราซิล 6,534,951 ราย รัสเซีย 2,402,949 ราย และ ฝรั่งเศส 2,268,552 ราย ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 151 ของโลก

เปิดพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร2)

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานเปิด รพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร2) จ.ฉะเชิงเทรา รองรับเส้นทางสู่ระเบียบเชิงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมี นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 6 นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา และ พญ.สมบัติ ชูติมานุกุล ผอ.รพ.พุทธโสธร เข้าร่วมพิธี

โรคเกล็ดเลือดต่ำในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, สยามรัฐ, nationtv

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ โรคเกล็ดเลือดต่ำที่พบบ่อยในเด็ก หรือโรค ITP : (Idiopathic thrombocytopenic purpura) เป็นภาวะเลือดออกง่าย ไม่สามารถจับตัวเป็นลิ่มเลือดได้ มีเกล็ดเลือดน้อยกว่า 100,000 เซลล์/ลบ.มม. เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลายเกล็ดเลือด พบบ่อยในช่วงอายุ 2-6 ปี มักจะหายภายใน 6 เดือน แต่เด็กที่อายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไปจนถึงวัยทำงาน มีโอกาสเป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำ ITP ชนิดเรื้อรังได้ แนะนำให้ผู้ปกครองสังเกตอาการของบุตรหลาน อาทิ ภาวะฟกช้ำ มีจุดแดงขึ้น ภาวะเลือดกำเดาออก ภาวะเลือดไหลหยุดยาก เช่น หกล้มมีแผลแล้วเลือดไหลไม่หยุด หรือมีเลือดกำเดาไหลแล้วหยุดยาก ใช้เวลานานกว่า 15 นาที ควรรีบพามาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย

ห้ามรับประทานหมึกสายวงน้ำเงิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, newtv

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า หมึกสายวงน้ำเงิน หรือหมึกบลูริง (Blue-ringed octopus) เป็นหมึกยักษ์จำพวกหนึ่งแต่มีขนาดเล็ก จุดเด่นคือ มีลวดลายเป็นวงแหวนสีน้ำเงินกระจายตามลำตัวและหนวด มีพิษร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก โดยมีสารพิษเตโตรโดท็อกซินชนิดเดียวกับที่พบในปลาปักเป้า รุนแรงกว่าไซยาไนด์ 1,200 เท่า ทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส รับประทานเพียงแค่ว่า 1 มิลลิกรัมก็ทำให้เสียชีวิตได้ แม้จะนำไปทำให้สุกด้วยความร้อนก็ไม่สามารถทำลายพิษได้ และห้ามจับหรือสัมผัสเพราะหากถูกกัดก็อาจได้รับพิษเช่นกัน

การดูแลเด็กเล็ก - ผู้สูงอายุ ในพื้นที่น้ำท่วม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv, changmainews, tnthailand

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย ระบุประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก ควรดูแลกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ใกล้น้ำ และไม่ปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง อาจเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ สำหรับศูนย์พักพิงต้องคุมเข้มจุดปรุงประกอบอาหาร เน้นปรุงร้อน สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม ชยะ และใช้ส้วมอย่างถูกต้อง

ลดความเสี่ยงทารกพิการแต่กำเนิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ changmainews, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) จัดประชุมขับเคลื่อนสนับสนุนให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ บริโภคธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัม และวิตามินโฟลิก 2.8 มิลลิกรัม สัปดาห์ละครั้ง หรือวิตามินโฟลิก 400 ไมโครกรัมทุกวัน ก่อนการตั้งครรภ์อย่างน้อย 12 สัปดาห์ เพื่อลดความเสี่ยงทารกพิการแต่กำเนิด

โรคมือ เท้า ปาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ในช่วงเปิดภาคเรียน ขอให้ผู้ปกครองและสถานศึกษา ระวังระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก แนะนำผู้ปกครองและสถานศึกษา ให้สังเกตอาการคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนทุกเช้า ให้เด็กสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย หมั่นทำความสะอาดของใช้ของเล่นและพื้นที่ที่เด็กใช้ร่วมกันเป็นประจำ สอนให้ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ จัดพื้นที่ในการเข้าแถว ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากพบเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กปกติและแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน เพื่อพาไปพบแพทย์โดยเร็ว และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหาย

เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และอสม.ที่เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์, thaigov, nationtv

-สธ. รับมอบเงินจากรัฐบาล ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และอสม. ที่เสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บ 3 ราย ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและชุมชนในสถานการณ์โรคโควิด 19

ประกาศห้ามขายแอลกอฮอล์ออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ

-พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษก ตร. และ นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวล ผอ.สคอ. ร่วมชี้แจงประกาศสำนักนายกฯ เรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอิเล็กทรอนิกส์ จะเริ่มมีผลบังคับวันที่ 7 ธ.ค. 2563 โดยห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้บริโภคโดยตรง หรือชวนให้ซื้อผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่บังคับใช้กรณีซื้อขายและชำระค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้านค้า ร้านอาหาร มุ่งเน้นควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ หากละเมิดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ